



ประจำวัน ที่ 22 สิงหาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเสพติด ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาเสพติด ครั้งที่ 8



เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาเสพติด ครั้งที่ 8 โดยมีนายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ ประธานแผนกคดีอาญาเสพติดในศาลอุทธรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษามาตร 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาศาลในภาค 5 เข้าร่วมการประชุมรวม 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเสพติดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ. 2550 บัญญัติให้มีการจัดตั้งแผนกคดีอาญาเสพติดในศาลอุทธรณ์ และให้มีอำนาจพิพากษาคดีอาญาเสพติดที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น โดยให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ เฉพาะการกระทำซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นที่สิ้นสุด จึงทำให้บทบาทของศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีอาญาเสพติดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2559 นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 และภาค 9 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับฟ้อง ศูนย์ประสานงานพยานและศูนย์นัดความ รวม 82 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมทรูชา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

/เพื่อส่งเสริม...

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอันจะส่งผลให้ระบบการพิจารณาคดีครอบครัวและต่อเนื่องมีการพัฒนาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางกมณณ์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาล 9 และผู้บริหารศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9 ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกในส่วนกลาง ประจำปี 2559



เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายแรรณ ปรีพันธ์พจนพิสุทธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย โดยมีนายमुखเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกในส่วนกลาง แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 66 ทีม และระดับอุดมศึกษามีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช

รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทีม B)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทีม A)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทีม A)

/รางวัลชมเชย...

รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ทิม A) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้ง 9 ภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา ครั้งที่ 8 สำหรับศาลยุติธรรมในภาค 3



เมื่อวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 สำนักงานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา 2559 ครั้งที่ 8 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 3 โดยมีนายประมวญ รักษิณธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานในพิธี และมีผู้พิพากษาศาลในภาค 3 เข้าร่วมการสัมมนารวม 145 คน ณ โรงแรมดุสิตปรีนเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมเตรียมการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ



เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารสำนักอนุญาโตตุลาการพร้อมคณะทำงานดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ (E-Arbitration) ประชุมร่วมกับ Ms.Elizabeth Miller ผู้แทนบริษัท Law in Order ณ ห้องประชุม 1 สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะส่งเสริมให้การอำนวยความสะดวกยุติธรรมและให้บริการประชาชนเป็นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

